



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนข้งใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการขอการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ปีที่ 31 ฉบับที่ 8

วันที่ 23 -29 กรกฎาคม 2551



การประกาศผลรางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพิธีมอบวุฒิบัตร
โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คว้ารางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

นิตยภัณฑการตลาด ม.ราชภัฏเพชรบุรี คว่ำโล่พระราชทานสมเด็จพะเทพฯ

นิตยภัณฑการตลาด คณะวิทยการจัตการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว่ำรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3

บริษัท PBR Dummy Company โครงการธุรกิจจำลองของนิตยภัณฑการตลาด คณะวิทยการจัตการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทดำเนินธุรกิจ 1-5 ปี จัตโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ



ในการประกาศผลรางวัลโล่พระราชทาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาจัตขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา พัฒนาแนวคิดในการเป็น

ผู้ประกอบการ สามารถนำทฤษฎีด้านการบริหารจัดการที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจจริง ซึ่งในปีน้ มหาวิทยาลัยทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 38 สถาบัน มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551

การตัดสินรางวัลประกอบด้วยนักธุรกิจชั้นนำและนักวิชาการ จำนวน 19 คน ประเมินผลการดำเนินงาน จากการวางแผนธุรกิจและความสามารถในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การตลาด การบริหารบุคคล การประชาสัมพันธ์ การทำประโยชน์เพื่อสังคม และการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ซึ่งประธานคณะกรรมการตัดสิน ด้กล่าวชื่นชมโครงการธุรกิจจำลองของ นิตยภัณฑการตลาด คณะวิทยการจัตการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า "เป็นทีมที่มีกรวางแผนธุรกิจสมบูรณ์ที่สุด การนำเสนองาน มีประเด็นที่สำคัญในการทำธุรกิจครบถ้วน ตอบคำถามได้ดี และที่สำคัญมีการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าและสถานการณ์" การดำเนินธุรกิจจำลองของสาขาวิทยการตลาด บริหารงานโดยนิตยภัณฑการตลาด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน คือ นางสาวสุรตนา กนกวรรณไท ผู้จัดการทั่วไป นางสาวอาสยา จรัสเวชสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นางสาวนุชจิรา แก้วเขียว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายสมพงษ์ แดงประดับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นางสาวกฤษณี สุวรรณนิ่ม ผู้จัดการฝ่ายขาย นางสาวชุตมาภรณ์

ปุยะติ ผู้จัดการฝ่ายจัตซื้อและสินค้ำคงคลัง และนางสาวนลินี เอกนุ้ม ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และมีพนักงานขายประกอบด้วย นิตยภัณฑการตลาด ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คน

การเบิกจ่ายฎีกา
งานบริหารคลังและทรัพย์สินและงานบริหารพัสดุฯ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ส่งฎีกาการเบิก-จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551

ผลงานวิจัยทาง



เจ้าของ : **อ้านดอนชิ่งใหญ่ได้ตี**
<http://oem.pbru.ac.th/pr>
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัตเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดี
รศ.สุเทพ ลิมอรุณ
ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ
ผศ.ศรชัย เย็นเปรม
ผศ.ไพฑูรย์ ธิรโพธ
ผศ.รวีวงศ์ ศรีทองรุ่ง
ผศ.จรรย์นัย พิริยะนนท์
ผศ.วิทยา รัตนศิริวัฒน์
รศ.ชัยยศ ธีระเดชพงค์

บรรณาธิการ : ผศ.พรพิพรรณ เขียมเดช
หัวหน้ากองบก. : นางอัญญิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันหา รักษาธารภูรี
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน



เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ฯ และนักศึกษาจีน รวม 16 คน ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ตามคำเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเข้าร่วมงาน China ASEAN Education Cooperation Week ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน



ในการไปร่วมประชุมครั้งนี้ ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย จะเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากประเทศอาเซียน

ส่วนกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้ซึ่งถึงคุณค่าและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ได้นำชุดการแสดงไปเผยแพร่จำนวน 5 ชุด ได้แก่ โขนชุดหนุมานจับนางเบญจกาย เชิงกระบี่ รำวงมาตรฐาน ระบำชุดเต็นรำทำตาล และการแสดงชุดนาฏสยาม (ระบำสี่ภาค) ในการจัดชุดการแสดงนอกจากจะให้เห็นถึงศิลปะชั้นสูง คือ "โขน" ได้จัดชุดที่สนุกสนานคือ เชิงกระบี่ ซึ่งเป็นการละเล่นของหนุ่มสาวชาวอีสานตอนใต้ กระบี่ คือ กระลามะพร้าว ที่ผู้แสดงถือกลาคนละ 2 ชิ้น ให้ประกอบการรำด้วยลีลาท่าทางที่ว่องไวและสนุกสนาน วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงคือ วงโปงลาง หรือการแสดงรำวงมาตรฐาน เป็นการรำนิดหนึ่งที่ปรับปรุงมาจากการรำโทน นิยมเป็นการละเล่นรื่นเริงประจำฤดูกาลของคนไทยภาคกลาง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำโทนมี ฉิ่ง กรับและโทน คณะรัฐบาล



สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ปรับให้เป็นการละเล่นรื่นเริงประจำชาติและมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเป็นมาตรฐานเมื่อ พ.ศ.2487 และเรียกชื่อใหม่ว่า รำวงมาตรฐาน ซึ่งพยายามที่จะสะท้อนการแสดงของทุกภาค และแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีด้วย การแสดงชุดเต็นรำทำตาล คาดว่า จะได้รับความสนใจจากผู้ชมที่ได้รับชมทั้งความงดงามและความสนุกสนานประกอบกัน

การไปร่วมประชุมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาของจีน และอาเซียนด้วย นับเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งแต่ปี 2535 และในปี 2551 นี้มีนักศึกษาจีนมาเรียน จำนวน 300 กว่าคน และกำลังเตรียมการจะเปิดสอนสาขาวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา 2552 สำหรับผลการไปร่วมประชุม China ASEAN Education Cooperation Week จะรายงานให้ทราบต่อไป

... สวัสดิ์ ...

“คณะกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2551”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 ผศ.สุมาลี งามสมบัติ คณบดีคณะกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.พัชรินทร์ พูลเพชรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สรินยา ปิยะเนติธรรมและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และพุ่มกฐิน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมบริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท ไปถวาย ณ วัดป่าอม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธ



ศาสนาและเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน



สกสค. เพชรบุรี

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (สกสค.) ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี มีสาระที่สมาชิกควรทราบดังนี้

1. จำนวนสมาชิก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 สมาชิก ช.พ.ค. มี 6,440 ราย และ ช.พ.ส. 2,391 ราย ทั่วประเทศ ช.พ.ค. จำนวน 712,918 ราย และ ช.พ.ส. 353,514 ราย
2. การให้บริการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (โครงการ 4) ขณะนี้ได้ขยายให้สมาชิกที่มีอายุสมาชิกครบ 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลงนามรับเข้าเป็นสมาชิก) ให้มีสิทธิยื่นกู้เงินได้ (สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-425902)
3. สกสค. กำหนดจะนำผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2551 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ อารามหลวง วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
4. การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิทีวี บุญยเกษตร ปี 2551 ที่ให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน เรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและอาชีวศีกษาทุนละ 5,000 บาท เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้สมัครขอรับทุนมา 31 คน และที่ประชุมพิจารณาแล้วให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน คือ เด็กหญิงวาสนา ไตสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
5. ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2552 ที่จะเสนอของบประมาณต่อไป
6. สกสค. จะจัดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและทัศนศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศฮ่องกง มาเก๊า-เซินเจิ้น ในช่วงเดือนเมษายน 2552 รวม 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท สนใจสมัครได้ที่ สกสค. โดยชำระค่าเดินทางในวันที่สมัคร 4,000 บาทและชำระเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 8 เดือน

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา“คอนซังใหญ่”

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เวลา 09.00 น.

ขบวนพาเหรดตั้งแถวพร้อมกันหน้าหอหญิง 1-4 โดยเรียงลำดับขบวนจากธงมหาวิทยาลัย ป้ายการแข่งขัน ขบวนธง องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์

09.30 น.

ประธานมาถึงประจำพิธี(วงโยชวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามทางทิศเหนือ (ดงตาล) เลี้ยวตามลู่วิ่งไปทางทิศใต้ผ่านหน้าประธาน (แสดงความเคารพ) แล้วเข้าไปตั้งแถว ณ สนามฟุตบอล

10.00 น.

วงโยชวาทิตบรรเลงเพลงชาติ ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาวงโยชวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา ตัวแทนนักกีฬาเชิญธงสถาบัน และธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา

10.15 น.

ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน วงโยชวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามทางทิศเหนือวิ่งตรงไปตามลู่วิ่งทางทิศใต้ นำคบเพลิงสู่กระถางแล้วจุดคบเพลิง นักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณ

วงโยชวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬานำขบวนพาเหรดสวนสนามผ่านประธานจากทิศเหนือไปทางทิศใต้

10.30 น.

การแข่งขันกีฬาคู่เปิดสนาม คู่ชิงอันดับที่ 3

กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬา“คอนซังใหญ่”

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2551

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

08.30 น. การแข่งขันกรีฑา

15.00 น. การแสดงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์ (สลับกับการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ)

16.00 น. ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ

17.45 น. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ขบวนพาเหรด วงโยชวาทิต ตั้งแถวกลางสนามเช่นเดียวกับพิธีเปิด

ผู้เชิญธงสี่ของแต่ละคณะ นำธงเป็นรูปครึ่งวงกลม หลังประธานจัดการแข่งขัน

ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการแสดงของแต่ละคณะ

ผู้เชิญธงชาติ ธงคณะ ธงประจำสถาบันเข้าประจำที่ ประธานกล่าวปิดการแข่งขัน

แตรฟันฟาร์เป่าสัญญาณ 1 จบ

ทั้งหมดเคารพธงชาติ

วงโยชวาทิตบรรเลงเพลงชาติ เชิญธงลงจากยอดเสา วงโยชวาทิต บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม นักกีฬาและขบวนพาเหรดจับมือเป็นวงกลมโยกตัวตามจังหวะเพลง วงโยชวาทิต บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

18.30 น. เสร็จพิธี

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง FACON

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ผศ.วันชัย ชันประสิทธิ์, อ.ราชชน คณะนา, อ.ณรงฤทธิ์ คัชมาตย์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและศึกษาศาสตร์ อเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง (FACON) เครื่องบินเล็ก , การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น และการประยุกต์ใช้งานทดลองอินเตอร์เฟสในงานสปีดาร์ วิทยาศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรูปแบบการอบรมนั้นจัดในรูปแบบการอบรมควบคู่กับการทดลองจริง

สำหรับนักเรียนที่เข้าอบรมได้รับของที่ระลึกจากทางสาขาพร้อมมอบวุฒิบัตรของรางวัลเครื่องบินเล็ก ในการนี้ทางสาขาวิชา ขอขอบคุณนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้แก่ท้องถิ่นชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่งด้วย

ขอเชิญร่วมประชุมพิเศษ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่านร่วมประชุมพิเศษ เรื่อง "การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อมิติใหม่ ของสภาคณาจารย์"

1. มิติใหม่และบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย ดร.ไชยา กุฎาการ ประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล ประธานสภา คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551

"วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2551 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2551 "วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต" โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. ถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

3. ร่วมกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี(เขาวัง) จัดพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งข้อความเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ตำนานบนพระนครคีรี ตลอดเดือนสิงหาคม 2551

4. จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมถึงอุดมศึกษา การลดภาวะโลกร้อน จากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลดภาวะโลกร้อนและการแพทย์ทางเลือก (การแพทย์และการแพทย์แผนจีน)

5. ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นถึงคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำป้ายโฆษณา ป้ายนิเทศ โปสเตอร์ แผ่นพับ และบทความ

กระจายเสียง

6. จัดพิมพ์วารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2551 เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

7. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรสบู่มือล้างมือตะไคร้หอม (เรื่องเด่นที่สามารถนำไปสนับสนุนภาคการผลิต)

8. ค่ายคณิตศาสตร์

9. การประชุมสัมมนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5 เรื่อง การแพทย์แผนไทย

10. จัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม จำนวน 15 โครงการ

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2. การประกวดโครงงานภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4. การประกวดวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

5. การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์ฯ

6. การแข่งขันจรวดน้ำแบบแม่นยำ

7. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

8. การประกวดโปสเตอร์ลดโลกร้อน

9. การประกวด Science Show

10. การประกวดโครงการแก้ปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียน/นักศึกษา

11. การประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา

12. การประกวดแผนจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

13. การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์

14. การประกวดสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์

15. การประกวดกล้วยไม้

นิเทศศาสตร์จัดแสดง Display

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 นักศึกษาห้อง 4843-15/1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการร่วมกันจัดแสดง Display ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เห็ดนางฟ้า เกือบหมัศจรรย์ ไออิชิ ซูชิ และงานใบตอง ณ บริเวณด้านหน้าเวทีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง โดยมี ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อรุณรัตน์ ชินวรรณ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผศ.โสภภาพร กล้าสกุล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติมาร่วมงาน และ อาจารย์กฤษฎาสุริยวงศ์ เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก



นิเทศศาสตร์อบรมนักจัดรายการวิทยุ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัตินักจัดรายการวิทยุชุมชน ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงให้ถูกต้อง และให้นักจัดรายการสามารถนำการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดรายการให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดรายการวิทยุและการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การอบรมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับสมัครจำนวน 50 ท่าน ปิดรับสมัครภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณิยาดา 084-1456200 และคุณณภัทร 087-6675472

สำนักวิทยบริการฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์นครปฐม จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การบริการและการสืบค้นสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 โดยมี อ.สมสุข เข้มคำ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรมบุคลากรงานประกันคุณภาพ เพื่อการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปี 2550 (SAR)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้แต่ละคณะดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ปี 2550) เพื่อการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพตรวจสอบภายในนั้น เพื่อให้การดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ทางคณะโดย ผศ.อุทัย ผ่องรัศมี คณบดี จึงได้เชิญ ผศ.หรรษา ผลาทร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของคณะ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพของคณะ เข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างดีโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณวิทยากรไว้ ณ โอกาสนี้ที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากร



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2551

ฝ่ายบริหาร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
โดย ผศ.วันชัย
ชันประสิทธิ์
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการ
ประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัย



สายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพบปะพูดคุยปรึกษาหารือในบทบาทหน้าที่ การทำงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล และเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผน การเตรียมการตั้งงบประมาณปีต่อไป รวมทั้งจะได้สร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2551 ที่ ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พนักงานสายสนับสนุนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ฝ่ายบริหารคณะฯ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทุนการศึกษา ชีระ-นิตยา ประพฤติกิจ

ในปีการศึกษา 2551 นี้ รศ.ดร.ชีระ และ รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเงินทุนนี้ได้จากการขายภาพวาดสีน้ำมันซึ่งวางจำหน่ายอยู่ที่สำนักวิทยบริการฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกศิษย์ของท่านที่สนใจ ขอรับใบสมัครได้ที่ กอง พัฒนานักศึกษาและสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 ณ อาคารองค์การนักศึกษา

ในการนี้ รศ.ดร.ชีระ-นิตยา ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยซื้อภาพ และร่วมการกุศลในครั้งนี้ ขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2551 ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยากรมย์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดการความรู้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและคุณธรรมของสถาบัน" ให้แก่คณาจารย์ของคณะ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักการของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา การเรียนการสอนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00-16.30 ณ ห้องบุญรัตน์ (129) จึงขอเชิญทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีครอบครุช่างศิลป์ ประจำปี 2551

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีครอบครุช่างศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2551 และมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น จากกองทุนศิษย์เก่าศิลปกรรม จำนวน 2 ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 และต่อเนื่องด้วยการจัดประชุมนักศึกษาศิลปกรรมทุกชั้นปีเพื่อชี้แจงในเรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาที่ดีทั้งเรื่อง การเรียนการแต่งกายและความประพฤติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารศิลปกรรม



คอนซิ่งใหญ่

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2551

วันที่ 7 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2551 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาและรับสมัคร ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2551 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

วันที่ 16, 30 กรกฎาคม 2551 สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2551 กีฬาดอนซังใหญ่

วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ประกาศผลสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 1

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2551 รับสมัครสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 10, 17 กันยายน 2551 สอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กันยายน 2551 ประกาศผลสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 27-28 กันยายน , 4-5 ตุลาคม 2551 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2551 นักศึกษาภาค กศ.บป.

วันที่ 29-30 กันยายน, ตุลาคม 2551 รับสมัครอบรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1

วันที่ 6-10, 13-17 ตุลาคม 2551 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ

วันที่ 13-17 ตุลาคม 2551 อบรมวิชาพื้นฐานครั้งที่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2551 รายงานตัวและปฐมมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2551

วันที่ 25 ตุลาคม 2551 เปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ภาค กศ.บป.

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 เปิดภาคเรียนที่ 2/2551 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2551 รับสมัครสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 สอบวิชาพื้นฐานครั้งที่ 3

วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ประกาศผลสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2551 - 18 มกราคม 2552 รับสมัครนักศึกษาและยืนยันการเป็นนักศึกษาโควตา (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 5 มกราคม - 3 เมษายน 2552 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552

ติดตามอ่านจดหมายข่าวดอนซังใหญ่

ได้ที่ <http://news.pbru.ac.th/>

หรือ <http://oem.pbru.ac.th/pr/>

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมครูสังคัมศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี คือ ศาสตราจารย์ชานล้อม เฟิงแก้ว อาจารย์สัญญา ธิรมนัส ช่างเฉลิม ฟุ้งแต่ง และอาจารย์ภมร พรหมณณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร และวัดกำแพงแลง



ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

อาจารย์ยุรี เย็นเปรม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจ้งเรื่องการส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสาร“สักทอง” ซึ่งเป็นวารสารที่นำเสนอบทความทางวิชาการด้านการวิจัยและบทความจากการวิจัยทุกสาขา เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการด้านการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร“สักทอง” ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาก่อนการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความในรูปแบบเอกสาร พร้อมแผ่น CD มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 055-722500 ต่อ 1199 โทรสาร.055-706518

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

วิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย โทร.0-5526-1000-4 ต่อ 1647 โทรสาร.0-5526-1107

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดย ผศ.ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.ภมร พรหมณณ์แก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคณะ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศตงฟาง จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ให้แก่ชาวต่างชาติได้รู้ซึ่งถึงคุณค่าและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในงาน China ASEAN Education Cooperation Week ณ นครก๊วยหาง มณฑลก๊วยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 กค.-1 ส.ค. 2551 และได้นำชุดการแสดงจำนวน 5 ชุด ไปเผยแพร่ ดังนี้ โขนชุดหนุมานจับนางเบญจกาย เชิงกะโป้ รำวงมาตรฐาน ระบำชุดเต็นท์ทำตาล และการแสดงชุดนงผจญสาม (ระบำสี่ภาค) คาดว่า จะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจีนเป็นจำนวนมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จัดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำทะเบียนศิลปโบราณวัตถุสำหรับวัดและพิพิธภัณฑสถานในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2551 โดยมีพระสงฆ์เข้าอบรมจำนวน 38 รูป และฆราวาสจำนวน 12 คน การอบรมครั้งนี้ได้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เป็นอย่างดี



ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี

ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ อธิการบดีและคณะให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี ที่เดินทางมาส่งนักศึกษาจีน(จำนวน 63 คน) มาประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารวิทยากรมย์

คณะผู้บริหารจีนที่เดินทางมา ได้แก่ Mr.Du Yuangang Mr.Zhang Zhibo , และ Ms.Hu Bowei หลังจากชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแล้ว อธิการบดีกล่าวต้อนรับโดยแสดงความยินดีที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสีส่งนักศึกษามาเรียนเป็นรุ่นที่ 2 จากการสอนนักศึกษารุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ดีและตั้งใจเรียน ในการสอนนักศึกษา นอกจากจะสอนความรู้ทางภาษาไทยแล้วยังเสริมการสอนด้านวัฒนธรรมไทย ศึกษาความเป็นอยู่ของคนไทย การทำอาหารไทย และมหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงหว่งนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศและจะสอนภาษาไทยให้ดีที่สุด

ผศ.ศรชัย เย็นแปรม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะที่มาต้อนรับหลังจากนั้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเชิญชวนคณาจารย์ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1, 2, 3 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย

1. **ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์** องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : บทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก"

2. **ดร.ชুমพล พรประภา** นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี **รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ** รองผู้อำนวยการ สกว. **ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง** สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย **อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว** เกตุทัตศาสตราจารย์ฯ **ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมการศึกษา** ดำเนินการอภิปรายโดย **ดร.โคมยง ใต้ทอง** อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อภิปรายเรื่อง **"ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก"**

การจัดการประชุมนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มผลงานวิจัยเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

กลุ่มที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต อุตสาหกรรม การผลิตและโอท็อป การทำนุบำรุงและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว รวมถึงการเผยแพร่และการสืบสานโครงการพระราชดำริ

กลุ่มที่ 4 การนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ศึกษานิเทศศาสตร์ จัดแสดง Display
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
ณ บริเวณด้านหน้าเวทีคณะวิทยาการจัดการ



สำนักวิทยบริการฯ ค้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ศูนย์นครปฐม ม.ราชภัฏเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY